

Muốn xác nhận liệt sĩ được chính xác, trừ trường hợp xác nhận đối với các liệt sĩ quân đội và cán bộ thoát ly phải căn cứ vào giấy báo tử của cơ quan, đơn vị, đối với các cán bộ, bộ đội, dân quân, tự vệ, du kích và nhân dân hoạt động hy sinh ngay ở địa phương trước hết cần phải làm cho đảng viên và nhân dân quán triệt mục đích ý nghĩa và tiêu chuẩn liệt sĩ, rồi căn cứ vào tình hình thực tế từng trường hợp mà xác nhận. Chỉ có dựa vào chi bộ, dựa vào nhân dân và những người hiểu biết sự việc báo cáo đầy đủ mới thấy rõ được từng trường hợp hy sinh có xứng đáng là liệt sĩ không.

Xác nhận liệt sĩ không phải do một cá nhân hay một số ít người muốn xác nhận hay không muốn xác nhận cũng được, mà phải xuất phát từ tình hình thực tế, từng trường hợp hy sinh có đúng với tiêu chuẩn liệt sĩ hay không. Hết sức tránh khuynh hướng xác nhận theo ý muốn chủ quan của mình mà gò ép, suy diễn và cũng đề phòng tư tưởng hẹp hòi, thành kiến, ngại khó, nề nang, cảm tình cá nhân, gia đình bè bạn mà xác nhận liệt sĩ một cách mơ hồ, không chính xác, không đảm bảo tiêu chuẩn, hoặc bỏ qua những trường hợp xứng đáng.

KẾT LUẬN

Trong cuộc cách mạng lớn lao chống bọn đế quốc xâm lược và chế độ phong kiến địa chủ giải phóng cho dân tộc, nhiều liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để làm rạng rỡ cho lịch sử, vẻ vang cho đất nước, tên tuổi và tinh thần hy sinh cao cả của các liệt sĩ không những để cho nhân dân ta đời này học tập mà còn lưu truyền mãi mãi về sau.

Vì vậy việc xác nhận và ghi công liệt sĩ có một ý nghĩa lịch sử rất quan trọng, chúng ta cần phải làm cho tốt để đạt đúng mục đích ý nghĩa to lớn mà Đảng và Chính phủ đã đề ra. Mặt khác, việc xác nhận liệt sĩ có kết quả sẽ có tác dụng thúc đẩy tinh thần phấn khởi hăng hái phấn đấu của cán bộ, bộ đội và nhân dân trong công cuộc củng cố quốc phòng, xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà.

CHỮ THÍCH :

— Tài liệu giải thích này thay cho các tài liệu giải thích đã có từ trước tới nay.

— Bộ Nội vụ sẽ in và gửi đến mỗi thôn một bản tài liệu phổ biến và hướng dẫn cán bộ xã cùng với nhân dân học tập nâng cao ý thức đối với liệt sĩ và vận dụng tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ.

CHỈ THỊ số 11-NV/TB ngày 26-2-1960 về việc săn sóc giáo dục con em liệt sĩ.

Kinh gửi : Các Ủy ban hành chính khu, tỉnh; thành phố, khu vực Vĩnh linh.

Liệt sĩ là những người đã hy sinh thân mình một cách vẻ vang cho nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc, hòa bình, hạnh phúc của dân tộc. Đảng,

Chính phủ và nhân dân có nhiệm vụ săn sóc giúp đỡ gia đình liệt sĩ. Riêng các con em liệt sĩ là những mầm non của đất nước, lại sẵn có truyền thống hy sinh anh dũng của cha anh để lại, cần được bồi dưỡng tạo điều kiện cho các cháu học tập tiến bộ, có đủ khả năng phục vụ sự nghiệp kiến thiết bảo vệ Tổ quốc.

Từ ngày hòa bình lập lại, Đảng, Chính phủ đã ban hành các chính sách ưu đãi và luôn luôn quan tâm săn sóc nên đời sống của gia đình liệt sĩ đã được cải thiện một phần. Một số lớn các trường dân lập ở địa phương đã thực hiện việc miễn học phí cho học sinh là con em liệt sĩ, một số con em liệt sĩ đã được chiếu cố trong việc nhận vào học và ưu tiên cấp học bổng, một số ít con em liệt sĩ hoàn cảnh khó khăn đã được Nhà nước nuôi dưỡng săn sóc. Tuy nhiên trừ những con em liệt sĩ thuộc gia đình đời sống dễ chịu, đã được đi học, vẫn còn một số cháu chưa được học hành hoặc học hành thất thường, thậm chí có cháu còn phải đi ăn đi ở.

Yêu cầu nguyện vọng của nhân dân cũng như các gia đình liệt sĩ mong muốn cho con em liệt sĩ không những được săn sóc về đời sống mà còn được học hành tiến bộ.

Vì vậy, để giải quyết tốt việc săn sóc giáo dục con em liệt sĩ một cách căn bản và toàn diện thích hợp với hoàn cảnh nước ta và nguyện vọng của nhân dân cũng như gia đình liệt sĩ, Bộ chủ trương : *tích cực phát huy sự cố gắng của gia đình liệt sĩ, kết hợp với nhiệt tình săn sóc giúp đỡ của nhân dân và sự quan tâm săn sóc của Nhà nước, nhằm đảm bảo cho tất cả con em liệt sĩ được yên vui no ấm, được học hành tiến bộ, được săn sóc giáo dục chu đáo về mọi mặt.*

Chỉ có dựa vào sự cố gắng bản thân của gia đình liệt sĩ và sự tận tình giúp đỡ của nhân dân thì đời sống và sự học tập của các cháu con em liệt sĩ mới được giải quyết căn bản. Mặt khác các cơ quan Nhà nước cần phải có sự quan tâm theo dõi hướng dẫn giúp đỡ để việc săn sóc giáo dục con em liệt sĩ tiến hành thuận lợi và thu nhiều kết quả tốt.

Hiện nay Đảng, Chính phủ đã ban hành các chính sách cần thiết để giúp đỡ ổn định đời sống cho các gia đình liệt sĩ, phong trào hợp tác hóa nông nghiệp đang phát triển mạnh, đời sống của nhân dân cũng như gia đình liệt sĩ đang dần dần được cải thiện, các trường phổ thông đang phát triển rộng rãi ở các địa phương, đó là những điều kiện thuận lợi để tiến hành việc săn sóc giáo dục con em liệt sĩ có kết quả tốt ngay ở địa phương.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Đề căn bản ổn định đời sống của gia đình liệt sĩ trong đó có các con em liệt sĩ, các địa phương cần đặt vấn đề tích cực và có kế hoạch thực hiện chỉ thị số 165-CT/TU của Trung ương Đảng và chỉ thị số 445-TTg của Thủ tướng phủ về chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, trong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp, nhằm tùy theo hoàn

cảnh của từng gia đình liệt sĩ mà áp dụng những biện pháp giúp đỡ thích hợp.

Đối với những con em liệt sĩ hiện đang không nơi nương tựa phải đi ăn đi ở, các địa phương cần thu xếp cho các cháu có người nuôi nấng săn sóc chu đáo, áp dụng những biện pháp tích cực trong chỉ thị của Trung ương Đảng và Thủ tướng phủ để vận động nhân dân giúp đỡ. Trong khi nhân dân chưa có điều kiện giúp đỡ được ngay, nhất thời cần phải có sự giúp đỡ của Nhà nước thì áp dụng thông tư Liên bộ Nội vụ — Tài chính số 50-TT/LB ngày 14-10-1959 để giải quyết.

2. Ngoài việc săn sóc giúp đỡ con em liệt sĩ về đời sống, cần đảm bảo cho các cháu học tập tiến bộ:

— Những cháu chưa được đi học hoặc học hành thất thường cần được thu xếp giúp đỡ cho đi học đều đặn, nếu gia đình thiếu thốn thì giúp đỡ thêm sách vở, quần áo... thực hiện việc miễn học phí đối với con em liệt sĩ.

— Tất cả các cháu cần được tổ chức sinh hoạt trong các đoàn thể thiếu nhi, học sinh, được săn sóc khi ốm đau, được động viên thăm hỏi trong các ngày lễ, ngày tết, được giúp đỡ an ủi khi cần thiết và được tham gia các công tác văn hóa, xã hội, và lao động sản xuất, tùy theo điều kiện và khả năng từng nơi.

Muốn vậy cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình có con em liệt sĩ với chính quyền, và đoàn thể Mặt trận và các ngành Y tế, Giáo dục ở địa phương.

Hiện nay Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt nam nhận trách nhiệm trước Đảng, Chính phủ đỡ đầu con em liệt sĩ toàn miền Bắc và đã có chỉ thị hướng dẫn nội dung kế hoạch cụ thể cho tổ chức phụ nữ các cấp thực hiện việc đỡ đầu con em liệt sĩ ở địa phương; Ủy ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố cần phối hợp chặt chẽ để thực hiện và chỉ thị cho các cấp và các ngành có liên quan tích cực tham gia.

Để đảm bảo công tác này tiến hành có kết quả tốt, các địa phương cần chú ý hướng dẫn thành một phong trào quần chúng rộng rãi, vững chắc và đi vào bền vững, hết sức tránh khuynh hướng hình thức. Muốn vậy phải xây dựng những xã, khu phố điển hình tốt để hướng dẫn và động viên phong trào chung; những nơi làm tốt cần biểu dương khen thưởng kịp thời.

Yêu cầu các địa phương tích cực thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ.

Hà nội, ngày 26 tháng 2 năm 1960

K. T. Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Thư trưởng

TÔ QUANG ĐẪU

BỘ NÔNG LÂM

QUYẾT ĐỊNH số 75-NL/QĐ ngày 16-2-1960 điều chỉnh lại khoản sinh hoạt phí trả cho công nhân học nghề theo lối kèm cặp.

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Căn cứ tình hình đào tạo 50 công nhân theo phương pháp kèm cặp tại Xưởng máy 250 thuộc Bộ;

Căn cứ thông tư bổ sung số 20-LĐ/TT ngày 5-11-1959 của Bộ Lao động quy định chế độ sinh hoạt phí thống nhất cho các công nhân học nghề theo lối kèm cặp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. — Nay điều chỉnh lại khoản quy định trả sinh hoạt phí cho 50 công nhân học nghề theo phương pháp kèm cặp nói trong điều 3 quyết định số 449-NL/QĐ ngày 5-11-1959 và thông tư số 39-NL/TT của Bộ như sau:

— Công nhân vào học chuyên nghiệp nghề đúc, rèn.

Năm thứ nhất hàng tháng được hưởng : 27đ00

Năm thứ hai hàng tháng được hưởng : 31, 00

— Công nhân vào học chuyên nghiệp nghề điện và cơ khí nông nghiệp:

Năm thứ nhất hàng tháng được hưởng : 24đ00

Năm thứ hai hàng tháng được hưởng : 27, 00

Điều 2. — Người công nhân được hưởng sinh hoạt phí ở điều 1 kể từ ngày đã phân công cố định cho đến khi mãn thời gian học và thực tập, thời gian chưa phân công cố định nghề học chỉ được hưởng đồng loạt là 24đ00.

Điều 3. — Các ông Chánh văn phòng Bộ, ông Giám đốc Cục Cơ khí nông nghiệp, ông Giám đốc Vụ Tài vụ Kế hoạch, ông Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, ông Quản đốc xưởng 250A chiếu quyết định thi hành.

Hà nội, ngày 16 tháng 2 năm 1960

K. T. Bộ trưởng Bộ Nông lâm

Thư trưởng

NGUYỄN TẠO

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH số 43-QĐ ngày 31-1-1960 thành lập các Chi kho phát hành thuộc các Chi nhánh Ngân hàng các tỉnh Thái bình, Bắc giang, Quảng bình và Kiến an.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;